

BÁO CÁO

Công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Năm 2022, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tác động xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, nỗ lực, cố gắng, chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, ứng phó kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19; điều hành toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 17/17 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (*giá SS 2010*) 13,6%; trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,1%; dịch vụ- thương mại tăng 13,9%. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; đời sống nhân dân ổn định; khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố và nâng lên.

Thực hiện Quy chế làm việc, UBND huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU

1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Huyện ủy và HĐND huyện

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã sớm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ, các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2022 đề ra những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2022; đồng thời phê duyệt và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, địa phương; trong đó, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian

và phân công người chịu trách nhiệm; quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

UBND huyện đã tham dự các cuộc họp và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các sở, ban ngành của tỉnh, trên cơ sở đó đã tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp triển khai, tập huấn, hướng dẫn, kiểm điểm, đánh giá, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, đặc biệt UBND huyện đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đối phó với dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung, nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển KTXH; cơ cấu lại các ngành sản xuất để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; xây dựng chính quyền thân thiện gắn với chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Phát huy giá trị văn hoá; nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tăng cường hợp tác, liên kết, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, phong trào thi đua yêu nước, tạo đồng thuận xã hội.

UBND huyện chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra; thường xuyên rà soát, xác định các giải pháp phù hợp, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện; chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; phân cấp rõ trách nhiệm và thẩm quyền để UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện và giải quyết các vấn đề của địa phương đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và Quy chế làm việc của UBND huyện

UBND huyện bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng Ủy viên UBND huyện. Giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; bảo đảm dân chủ, công khai, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Thực hiện Quy chế làm việc, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2022; chương trình công tác hằng tháng; tổ chức 11 phiên họp thường kỳ hằng tháng, 01 phiên họp đột xuất để thảo luận, quyết định 72 nội dung (09 quy hoạch, 12 kế hoạch, 25 báo cáo, 02 đề án, 06 nghị quyết, 08 tờ trình).

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban hằng tuần nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, các nội dung quan trọng, cần thiết đã được ban hành kết luận, văn bản để chỉ đạo tổ chức thực hiện; tổ chức các hội nghị, cuộc họp để triển khai, kiểm điểm, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước như: Họp trực tuyến, chỉ đạo điều hành qua Zalo nhóm, thực hiện ban hành văn bản bằng chữ ký số, chữ ký điện tử qua đó nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí, kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo điều hành các thành viên UBND huyện.

UBND huyện bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; quốc phòng- an ninh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ủy viên UBND huyện đã chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Tích cực đi cơ sở để nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Năm 2022, trên cơ sở các ngành rà soát kết quả thực hiện, những tồn tại hạn chế năm 2021, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2022; Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt và giao 120 nhiệm vụ trọng tâm cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 62 nhiệm vụ trọng tâm cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện cần tập trung thực hiện tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 của Chủ tịch UBND huyện.

Việc ban hành các văn bản được thực hiện thường xuyên, năm 2022, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành trên 9610 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực, trong đó quyết định hành chính 7.478 quyết định (*UBND huyện 1960 quyết định; Chủ tịch UBND huyện 5518 quyết định*). Thời điểm, nội dung ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành giải quyết các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội kịp thời, sát với định hướng của cấp trên, phù hợp với tình hình thực tiễn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBND huyện thực hiện duy trì lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 15, 30 hằng tháng; tổ chức tiếp công dân thường xuyên và đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Các Ủy viên UBND huyện trực tiếp tiếp công dân theo trách nhiệm, quyền hạn được giao và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

3. Về thực hiện chương trình công tác của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao

UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện đối với từng nội dung cụ thể, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện theo dõi, hướng dẫn các cơ quan thực hiện quy trình, thủ

tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND huyện điều chỉnh, bổ sung vấn đề phát sinh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính khi thực thi công vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện về tiếp tục thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Tân Yên; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo Công văn số 625/UBND-TH ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Qua đôn đốc, kiểm tra đã tạo sự chuyển biến rõ nét, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được quan tâm thường xuyên, giảm số công việc tồn đọng, quá hạn; việc cập nhật nhiệm vụ giao và tiến độ, kết quả thực hiện trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi thường xuyên và kịp thời.

4. Về điều hành phát triển kinh tế- xã hội và giải quyết các vấn đề trọng tâm, phát sinh

Trong bối cảnh khó khăn chung của dịch bệnh Covid-19, song tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ trên một số lĩnh vực. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tăng trưởng theo mục tiêu, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh và được thể hiện qua chỉ đạo, điều hành trên các nội dung sau:

- UBND huyện ban hành quyết định phân bổ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của HĐND huyện để cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện dự toán ngân sách; công tác đầu tư XDCCB; hướng dẫn công tác quản lý, điều hành nguồn dự phòng ngân sách và nguồn thu tiền sử dụng đất; bổ sung ngân sách; chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác quản lý, sử dụng ngân sách của các đơn vị thụ hưởng đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp

ủy đảng trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

- UBND huyện chỉ đạo thực hiện triển khai các giải pháp vừa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa đảm bảo tăng thu ngân sách. Tập trung nguồn vốn đầu tư cho một số công trình trọng điểm, cấp thiết nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, giải ngân vốn các công trình mục tiêu năm 2022; đồng thời đôn đốc quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách nhà nước hỗ trợ đảm bảo theo quy định. Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022; tổ chức rà soát chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023.

Hoàn thiện phương án phát triển huyện, tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; quy hoạch vùng huyện; hoàn thiện Đồ án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án giao thông do tỉnh đầu tư và các dự án trọng điểm của huyện¹. Mời gọi các nhà đầu tư vào khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phúc Sơn; Khu công nghiệp Thượng Lan- Minh Đức- Ngọc Thiện; Khu công nghiệp Ngọc Lý và các CCN trên địa bàn.

- Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện tăng đàn, tái đàn và thực hiện kê khai theo Luật Chăn nuôi; tập trung chỉ đạo sản xuất vải thiều sớm Tân Yên đảm bảo các điều kiện cho xuất khẩu; thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ người nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, các hàng hóa chủ lực có chất lượng, có sự hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Ban hành Đề án phát triển sản xuất Sâm Nam núi Dành giai đoạn 2022-2025; kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022 để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Ngọc Châu, Phúc Sơn, Quế Nham, Phúc Hòa; thôn nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo theo kế hoạch; chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025; tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Chỉ đạo kiểm tra các công trình thủy lợi, đê điều và an toàn hồ đập, kịp thời tu sửa, cải tạo nâng cấp các công trình đảm bảo công tác phòng chống lụt, bão và phục vụ sản xuất; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

¹ Đường nối QL37- QL17- TL 292 (đoạn Việt Yên- Tân Yên- Lạng Giang); đường nối QL37- QL17- Võ Nhai (Thái nguyên), tỉnh Bắc Giang; cải tạo, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 298, đường tỉnh 294, QL 17 đoạn từ thị trấn Nhã Nam đi Phồn Xương- Yên Thế... ; dự án CCN Đồng Đình, CCN Lãng Cao, các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án đường giao thông do huyện làm chủ đầu tư.

Tăng cường các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn, đặc biệt là sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của huyện như Vải thiều sớm Tân Yên, vú sữa Hợp Đức, sâm Nam núi Dành, ôi Lê Tân Yên, mỳ gạo Châu Sơn, măng Lục trúc lâm sinh Ngọc Châu... thông qua các hoạt động mời gọi, ký kết hợp tác, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc tại tỉnh Bắc Giang, Hội nghị tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang, Seagame 31 và tại Chương trình “Gian hàng dành cho công nhân lao động” lần thứ III- năm 2022. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn nhằm tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện đối với sự phát triển KT-XH của huyện; đồng thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của doanh nhân, doanh nghiệp để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- UBND huyện hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai như: Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau cuộc giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND huyện ban hành kế hoạch yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện để xử lý các trường hợp vi phạm theo Hướng dẫn số 3331/HD-TNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện nghiêm quy định về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; rà soát, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

- Công tác quản lý môi trường và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 100-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020- 2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải, chất thải trên địa bàn huyện. Kịp thời kiểm tra, xử lý các hoạt động gây ô nhiễm môi trường theo phản ánh của người dân. Quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác đất san lấp mặt bằng và khai thác cát, sỏi lòng sông.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; thăm và tặng quà các đối tượng người có công, hộ gia đình chính

sách; vận động Tết vì người nghèo và trợ cấp đột xuất cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động và tạo việc làm cho người lao động; chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện vừa chống dịch, vừa sản xuất. Chỉ đạo Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế huyện triển khai thực hiện kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên môn và các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo công tác y tế phòng, chống dịch bệnh ở người; đảm bảo công tác cung ứng thuốc, vật tư, thực hiện công tác quản lý ATTP phòng, chống ngộ độc thực phẩm và công tác hành nghề y, dược trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện, cải tiến quy trình khám bệnh; bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; sẵn sàng các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tiến hành kiểm tra chuyên ngành các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân theo kế hoạch. Tăng cường giám sát tiêm phòng Covid-19 cho các đối tượng đủ điều kiện tại các Trạm Y tế xã, thị trấn đảm bảo công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, thực hiện cập nhật “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn như Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần - 2022...; tuyên truyền đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; tuyên truyền bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025; tuyên truyền 65 năm thành lập huyện. Chỉ đạo tuyên truyền đưa tin, phản ánh trung thực, khách quan các nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, các biện pháp phòng ngừa để người dân hiểu rõ, nâng cao nhận thức trong phòng chống dịch. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh giải quyết hồ sơ công việc qua môi trường mạng và áp dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh các thành tựu nổi bật phát triển KT-XH năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện. Đặc biệt là kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán; phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện...với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Công tác Thông tin và Truyền thông tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, tích cực triển khai chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng và triển khai Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày

15/12/2021 về Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước huyện Tân Yên năm 2022; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 29/12/2021 về Ngâm hóa và chỉnh trang, bó gọn mạng cáp thông tin trên địa bàn huyện Tân Yên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Chỉ đạo các đơn vị trường học duy trì kỷ cương, nề nếp, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch năm học; tập trung tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 3, lớp 7 từ năm học 2022 - 2023; tăng cường các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học. Hướng dẫn, chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết, đánh giá thi đua năm học; chuẩn bị hồ sơ, thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THCS; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Triển khai thực hiện kế hoạch về công tác Tư pháp, hộ tịch, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19-NQ/HU ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn, kế hoạch xử lý vi phạm hành chính năm 2022; kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các TTHC để cắt giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; tiếp tục rà soát bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà; công khai hoá, minh bạch hoá các quy định về thủ tục hành chính, giảm phiền hà, thời gian chờ đợi cho người dân và tổ chức.

- Tăng cường chỉ đạo việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và ngay trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông.... Các trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật với tình tiết tăng nặng và các

hình thức kỷ luật khác theo quy định. Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và lựa chọn người đảm nhiệm công việc Phó thôn, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trọng tâm triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân, tuyển sinh quân sự, động viên quân nhân dự bị năm 2022. Thực hiện có hiệu quả công tác tập huấn cán bộ, huấn luyện, hội thi, hội thao cho lực lượng vũ trang địa phương theo quy định. Tổ chức tuần tra, canh gác, bảo đảm tuyệt đối cho cơ quan, đơn vị, từng bước triển khai các nội dung theo Đề án 52/ĐA-UBND ngày 02/12/2020 của UBND huyện về xây dựng Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các ngày Lễ lớn 30/4- 01/5... Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả một số vấn đề nổi lên trong lĩnh vực an ninh nông thôn, tôn giáo; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, răn đe, giáo dục, trấn áp xử lý các loại tội phạm bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe hơi nói thành thùng trái phép, chở hàng quá khổ, quá tải, xe đưa đón công nhân không đảm bảo điều kiện hoạt động, điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện.....

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, thái độ cửa quyền, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào việc giải quyết đơn, thư KNTC; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh; các vụ KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đã được tập trung rà soát, giải quyết. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã, các ngành trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, ý kiến phản ánh của nhân dân, tăng cường lắng nghe dư luận xã hội để có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp kéo dài.

5. Về quan hệ phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân huyện

Trong hoạt động, UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện

chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia ý kiến đầy đủ, kịp thời vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án của các sở, ngành tỉnh về những vấn đề liên quan đến huyện.

Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy; giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các kỳ họp HĐND huyện khóa XX; kịp thời thông tin tình hình kinh tế xã hội; công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri, các nội dung giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị- xã hội chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh; tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện kịp thời giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri; định kỳ thông báo tình hình kinh tế xã hội của huyện với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia giám sát các hoạt động của UBND huyện.

Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và các hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và xung đột giữa Nga và Ukraina, song công tác chỉ đạo, điều hành UBND, Chủ tịch UBND huyện đã có nhiều nỗ lực, tập trung cao độ, điều hành quyết liệt, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành toàn diện, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết có hiệu quả, kịp thời các vấn đề mới phát sinh, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị. Do vậy, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch UBND huyện thường xuyên chấn chỉnh lề lối, tác phong đối với cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện, giải quyết công việc; kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời có thái độ cầu thị hơn trong việc nắm bắt những thông tin “trái chiều” về một số lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, cũng như kiến nghị, phản ánh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế

Mặc dù UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chủ động, quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện của một số cơ quan chưa nghiêm túc, đôi khi còn chậm trong triển khai thực hiện công việc được giao; không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; công tác phối hợp trong giải quyết công việc còn thiếu chủ động, trách nhiệm chưa cao.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện của một số cơ quan, đơn vị chưa tốt, dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung nhiều. Chất lượng chuẩn bị dự thảo báo cáo, kế hoạch, quy hoạch đề án trình phiên họp UBND huyện của một số đơn vị còn chưa đạt yêu cầu; trách nhiệm tham gia góp ý của các cơ quan vào dự thảo chưa cao.

Việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc còn hạn chế; quản lý trật tự xây dựng, thị trường bất động sản còn bất cập; công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường GPMB, thi công một số công trình đầu tư XDCCB còn chậm.

Tình trạng khai thác trái phép đất san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép vẫn xảy ra; Tình trạng vi phạm Luật bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra; việc triển khai lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt công nghệ theo kế hoạch năm 2022 còn chậm.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số xã chậm; một số vụ việc cơ sở chậm được giải quyết, giải quyết chưa triệt để, có nguy cơ đơn thư kéo dài. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở một số xã còn hạn chế.

Công tác cải cách hành chính chưa có chuyên biến rõ nét; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn bị phê bình, nhắc nhở trong thực hiện nhiệm vụ. Một số kết luận cuộc họp triển khai thực hiện chậm; các ngành chuyên môn còn chưa chú trọng giải quyết; còn phải theo dõi, đôn đốc nhiều lần.

2. Nguyên nhân

Một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình; chưa quyết liệt triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn còn chưa sâu sát; chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

Năng lực chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu; chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; quá trình thực hiện thiếu kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm nên một số vụ việc chậm được xử lý, hiệu quả thấp.

Công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn chưa chặt chẽ, còn mang tính hình thức. Một số bộ phận cán bộ, công chức ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm chưa cao; thiếu chủ

động trong nghiên cứu, phát hiện, tham mưu, đề xuất.

V. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2023

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo năm 2023, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước gặp khó khăn khi rủi ro lạm phát gia tăng... sức ép từ hạ tầng xã hội, các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự ngày càng gia tăng; thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục đặt ra những thách thức lớn...đòi hỏi các cấp, các ngành, nhân dân nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt cơ hội, phát huy các kết quả đạt được những năm qua vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển của huyện năm 2023; UBND huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện².

2. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của UBND huyện năm 2023. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

3. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung phối hợp giải quyết chế độ chính sách cán bộ, công chức cấp xã dôi dư theo các quy định của Chính phủ và Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, chất lượng giải quyết KNTC, giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; tập trung cao giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp không để phát sinh thành điểm nóng; thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết KNTC, tập trung thực hiện dứt điểm các quyết định, kết luận còn tồn đọng. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân và giải quyết KNTC.

5. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT, nhất là dịp các ngày lễ lớn trong năm.

² Đường nối QL37-QL17-TL292 (đoạn Việt Yên- Tân Yên- Lạng Giang); đường nối QL37- QL17- Võ Nai, Thái Nguyên (Tuyến chính, tuyến nhánh); nâng cấp mở rộng đường tỉnh 298; cải tạo, nâng cấp QL 17; Cụm công nghiệp Đồng Đình, Lăng Cao; dự án Khu đô thị An Huy, khu đô thị Đồng chủ- Đồng cầu, thị trấn Cao Thượng; khu đô thị Chuôm Nho, thị trấn Nhã Nam và các khu dân cư trên địa bàn các xã

6. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan của Đảng, HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. UBND huyện trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện Khoá XX;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn.
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Toàn